

## Quá trình gia công các thiết bị inox

Các vật dụng bằng Inox không còn xa lạ với chúng ta, những vật dụng nấu ăn đến vật dụng trang trí bằng Inox rất được mọi người yêu thích vì Inox có độ sáng bóng nhìn rất sang trọng sạch sẽ và đặc biệt không bị rỉ sét. Nhưng các bạn có biết quá trình gia công các thiết bị làm từ Inox như thế nào không?. Bài viết này sẽ cho các bạn biết quá trình gia công Inox như thế nào.



### Quá trình gia công thiết bị inox là gì?

Quá trình gia công thiết bị inox là quá trình kết nối mảnh kim loại lại với nhau để có thể tạo nên sự khác biệt, hỗ trợ cho cấu trúc của các động cơ, các dụng cụ khác. Có một số điểm tương đồng giữa quá trình gia công thiết bị inox và quá trình hàn, nhưng cũng có một vài điểm khác biệt. Sau đây là những khác biệt của 2 loại

Xử lí sạch trước khi thực hiện quy trình gia công thiết bị inox trước khi cho các phiôi vào bề mặt thì bạn cần nên phủ trước một lớp trước khi cho vào. Nếu bạn không làm như vậy thì trong quá trình làm nóng sẽ dễ dẫn đến vật dụng dễ bị ôxy hóa trong quy trình gia công thiết bị inox. Các vật dụng sẽ dễ bị hoan rỉ hoặc các vật dụng dễ bị dính các chất bụi bẩn, rỉ sét. Bạn nên thực hiện quá trình quan trọng này.

## **Điều khiển không khí hợp lý**

Gia công thiết bị inox cũng có chứa khí bên trong để có thể giải phóng được không khí thì cần phải sử dụng một lò luyện trong quy trình gia công thiết bị inox. Trong quá trình này thì khí sương ẩm làm mát kim loại nên kiểm soát bầu không khí một cách chính xác thì nên lựa chọn tốt nhất khi hidro, xử lý các hợp kim crom trong quá trình.

## **Sử dụng Flux quy trình gia công thiết bị inox**

Khi muốn lựa chọn hợp kim điều tra tại một lò luyện quy trình gia công thiết bị inox nhu cầu phôi áo sẽ thay đổi liên tục. Bởi vì khi trong lò nó ngăn cản một lớp ổn định của oxit khi hình thành. Các phôi hình thành sẽ liên kết mạnh mẽ với quy trình gia công thiết bị inox. nếu như một assembly là quá lớn nên trong lò nó phải được brazed trong không khí nở ra, sau đó nó sẽ có thể áp dụng được với phôi.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM HÀ** chuyên cung cấp vật tư ngành INOX, bán sỉ và lẻ các loại **INOX 316, 304, 201, 430,...**

- Cung cấp đầy đủ mặt hàng inox Tấm , inox Cuộn, Ống, La, Vê, Láp ( cây đặc),... phục vụ các ngành: Sản xuất đồ gia dụng, các công trình bồn, bể, máy móc, trang thiết bị nhà bếp và các ngành nghề có sử dụng vật tư INOX.

- Chuyên cắt, chặt các loại INOX theo đúng quy cách , kích thước mà khách hàng đặt.

- Là đối tác tin cậy của rất nhiều nhà máy sản xuất sản phẩm INOX trên toàn thị trường Việt Nam cũng như các công trình xây dựng cầu đường, các nhà máy cơ khí chế tạo. Với giá inox hợp lý nhất đảm bảo sẽ mang lại sự hài lòng cho quý khách

## **Bài viết liên quan**

[Phân biệt các loại inox](#)

[So sánh về inox 201 và 304](#)

[Tìm hiểu chi tiết về Inox 304](#)

[Những ưu điểm tốt của inox 304](#)

[5 nhà sản xuất inox sắt thép lớn nhất thế giới](#)